



จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

INSTITUTE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA



http://rdi.rmutsv.ac.th/_info

TALK to จากใจ บ.ก.

สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่าน ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปีที่ 6 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม ที่ประกอบด้วยเนื้อหาและกิจกรรมโครงการของสถาบันวิจัยฯ เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่ทันสมัยกับเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยฯ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเป็นสื่อกลางที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยและบุคลากรทุกท่าน

ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

โทรศัพท์ 0-7520-4070 โทรสาร 0-7520-4071

<http://rdi.rmutsv.ac.th>

คณะกรรมการดำเนินงาน

กรรมการอำนวยการ

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร.จเร สุวรรณชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ

ผศ.ประภาศรี ศรีชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผศ.ดร.วราพร ธารางกูร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.วิกิจ ผินรับ

รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย

นายสุพรรณ พรหมเขต

นายเชิด คงห้อย

นางสาวบุญบรรจง สายสาด

นางสาวเกศินี ไหมคง

นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น

นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี

นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์

นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเวลา

นางสาวนฤนาฏ ชูทิพย์

นางสาวยุวรรณ ทอมนั้น



กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา



วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ค่ายเรียนรู้อาณาจักรปูม้าและพื้นที่พญาทะเล) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากร ซึ่งในวันที่ 1 กันยายน ได้รับเกียรติจาก นายหลงเฟียะ บางลัก และนายสุลี ช่วยเพชร ประธานและกรรมการกลุ่มประมงพื้นบ้านน้ำราบ มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชนบ้านน้ำราบ แก่น้องๆ

วันที่ 10 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดงานและร่วมชี้แจงการเสนอของบประมาณสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วม ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง



วันที่ 14 กันยายน 2561 หน่วยวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2” ณ ห้องนครินทร์ 2 โรงแรมเรือรักษา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร.จรูญ สุวรรณชาติ และ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งผู้นำชุมชนในลุ่มน้ำปะเหลียนและเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนที่มาร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในปีที่ 2 นี้ มีนักวิจัยเสนอโครงการทั้งหมด 11 โครงการ ภายใต้กรอบวิจัย 2 กรอบ คือ กรอบการวิจัยที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม และกรอบการวิจัยที่ 2 คือการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน

วันที่ 19 กันยายน 2561 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะและวิทยาลัยของมทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทั้ง 6 หน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม บนฐานศักยภาพและทรัพยากรท้องถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน” ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (สไลใหญ่) โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์ฤทธิ์เดช รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการยกสินค้า OTOP ที่เป็นจุดเด่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช คือเครื่องแกงและเครื่องถม มาเป็นประเด็นเพื่อที่จะพัฒนาการผลิตตัวสินค้า กรรมวิธีในการผลิต และรวมถึงคุณภาพของสินค้า OTOP ด้วย



วันที่ 28 กันยายน 2561 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย คุณบรรจง นฤพรเมธี และคุณประภาพรธม กันตังพันธุ์ ตัวแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ และนักวิจัยได้นำผลงานที่ได้จากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ.2560 มาจัดนิทรรศการในงาน

CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชุดโครงการวิจัย “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง” ได้เข้าร่วมจัดแสดงในงาน CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ณ ห้องประชุม World Ballroom Bangkok Convention Centre โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เพื่อตอบเจตจำนงนโยบายแห่งรัฐ ที่เน้นความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยการพัฒนาจากฐานรากของประเทศ โดยอาศัยความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 ความร่วมมือระหว่าง วช. สกว. และ สกอ. โดยได้มีท่าน พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ทั้งนี้โครงการวิจัยลุ่มน้ำปะเหลียน ของมทร.ศรีวิชัย ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 บนเป้าหมายสำคัญ “เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน” ที่เน้นการมีส่วนร่วมทั้งภาคราชการและภาคประชาชน เพื่อร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่



ผลสำเร็จของการดำเนินการในระยะที่ 1 วัดผลผ่านการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ พบว่ามีผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งมี ผศ.นพดล โสขก่าเหน็ด ตัวแทนนักวิจัยเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวการทำงาน แต่ผลกระทบที่มีคุณค่า วัดได้จากหน่วยงานภาคีร่วม คือคุณประภาพรธม กันตังพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมกับนำโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่ อบต.วังวน ได้รับจากจังหวัดตรัง และ กิจกรรม Change For Good ในฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัด ประจำปี 2561 มาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณบรรจง นฤพรเมธี นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการวิจัย ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมาร่วมงานในครั้งนี้ เป็นโอกาสให้หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สามารถนำเอาแนวทางและเทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้ในการทำงานในระยะที่ 2 ต่อไป



วันที่ 3 ตุลาคม 2561 รศ.จรรยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พร้อมนักวิจัยรวม 13 คน เข้าพบ ศึกษาราชการแทนพัฒนาการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือกรอบการทำงานวิจัย ด้านพัฒนา OTOP ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งการพบกันครั้งนี้ได้รวมกลุ่มรองกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับเตรียมจัดเวทีทบทวนกรอบวิจัยพัฒนา OTOP ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 นี้ โอกาสนี้ได้รับความรู้และมุมมองที่จะเชื่อมโยงการพัฒนา OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเส้นที่ว่า นคร...เมืองสองธรรม (ธรรมะ+ธรรมชาติ) เมืองสองเครื่อง (เครื่องถม+เครื่องแกง)

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร. และรายงานสรุปผลการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้เปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่



วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ดร.จเร สุวรรณชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ 12 สถาบัน และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมบุรีศรีภูมิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



... 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บันทึกลงนามความร่วมมือกับ สกว. เพื่อวิจัยยกระดับ OTOP ...

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research)” ระหว่าง 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วิจัยสร้างองค์ความรู้ “เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียม เสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่ง 8 มทร. ประกอบด้วย

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research) โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบันการวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัย ร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลให้การสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ในการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายรัฐ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการ 5 ด้าน ประกอบด้วย

- ด้านการบริหาร โดยใช้กลไกคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดและอำเภอ
- ด้านพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
- ด้านสถานที่
- ด้านผลิตภัณฑ์ของใช้/ของที่ระลึก จะต้องนำวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิต บรรจุภัณฑ์แข็งแรงดี และมีความสวยงาม
- ด้านอาหาร โดยเน้นความสะอาดและถูกสุขอนามัย และมาตรฐาน

เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ใน 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งปัจจุบันพบว่า ผลิตภัณฑ์ OTOP บางชนิดยังมีปัญหาด้านคุณภาพ มาตรฐาน และการพัฒนาต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียม

อย่างไรก็ดี สกว. ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจสนับสนุนทุนวิจัยให้เกิดข้อมูล และความรู้สู่การขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ รวมถึงหนุนเสริมนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศ โดยการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรและภูมิปัญญาพื้นถิ่นด้วยการศึกษา จึงได้สนับสนุนโครงการพัฒนางานวิจัยและโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research) ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง ดำเนินการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้วย “การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในการเพิ่มมูลค่าและความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งคุณภาพและมาตรฐาน ที่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าของอัตลักษณ์เชิงภูมิปัญญา เสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ทันสมัย ตามแบบสากล

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) สกว. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมีอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะรับหน้าที่การศึกษาวิจัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและความร่วมมือที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่าน “งานวิจัยพื้นที่เชิงพาณิชย์” เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผ่านกลไก การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เป้าหมาย (Signature Product)

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคใต้ มีวิทยาเขตตั้งอยู่ในหลายจังหวัด มีพันธกิจทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โครงการความร่วมมือกับ สกว. ครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญของภาคใต้ มีพื้นที่และประชากรสูง แต่ขีดความสามารถในการแข่งขันยังมีปัญหา ด้านโครงสร้างการกระจายรายได้ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือที่ดีกับทางจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นทุนการหนุนเสริมจากภาคีในระดับจังหวัด มีความพร้อมสูง ประเด็นที่จังหวัดได้เลือกกลุ่ม OTOP คือเครื่องแกงและเครื่องถม ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ มีความเป็นเอกลักษณ์ต่อความเป็นเมืองนครศรีธรรมราช และเป็นภาคใต้ เครื่องแกงคือเครื่องปรุงที่สำคัญในวัฒนธรรมอาหารของชาวใต้ ขณะที่เครื่องถมคือศิลปะที่มีคุณค่ามายาวนาน ซึ่งการเลือกสรรในครั้งนี้ ตรงกับความ เป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่ว่า “เมืองนครศรีธรรมราช เมืองสองธรรม เมืองสองคลอง เมืองสองเครื่อง” เป้าหมายที่สำคัญของ มทร.ศรีวิชัย ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ให้แนวทางนักวิจัยไว้ง่ายๆ ชัดๆ คือ งานวิจัยที่ทำนั้น จะต้อง “ทำได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง” บนประโยชน์สูงสุดคือชุมชนสามารถเกิดรายได้เพิ่มที่วัดผลได้

สำหรับความร่วมมือระหว่างหน่วยบูรณาการวิจัยฯ เชิงพื้นที่ ABC สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานแบบประสานพลังที่มุ่งสร้างงานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรม นำไปสู่การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP บนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การพัฒนาประเทศไทย 4.0



วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ดร.จร สุวรรณชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ.สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามและแถลงข่าวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนชุดโครงการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งสร้างนวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ณ ห้องกลมมาศ ชั้น 6 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการหนุนเสริมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยเน้นการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมให้มีรายได้เป็นของตนเองด้วยการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สามารถสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้จริง

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ดร.จร สุวรรณชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำผู้บริหารพื้นที่ วช.นครศรีธรรมราช และนักวิจัย พบภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน” ภายใต้ “การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research) ระหว่างกองทุนสนับสนุนการวิจัยกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ณ ห้องประชุมทิพย์มณฑา โรงแรมลิเกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช มาเป็นประธานในการประชุม และร่วมหารือการสนับสนุนการทำงาน โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม



กว่า 60 คน ผสมผสานกับนักวิจัยอีกกว่า 30 คน อีกทั้งได้รับเกียรติจาก คุณณญูจมาศ ติระมาศวิษ ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มาให้มุมมองและวิเคราะห์กรอบการวิจัย เป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัดที่ มทร.ศรีวิชัย ดำเนินการในปี 2561



เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้การพัฒนางานด้านการปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม บนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน” ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย



วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ในช่วงเช้า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร ได้ประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOPI จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม บนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน ณ ปลายน้ำรีสอร์ท อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ช่วงบ่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่เยี่ยมชมและเรียนรู้วิธีการทำเครื่องถม จากคุณอุดม ขวัญสงค์ เจ้าของร้านเครื่องถมอุดม ซึ่งเป็นช่างฝีมือเครื่องถมชั้นครูในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเครื่องถมเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ ที่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำมาเป็นโจทย์วิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOPI จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งนำเยี่ยมชมโดยนักวิจัยภายใต้โครงการ ดร.พิมพ์พิศา พรหมมา และ อาจารย์วาจิกา จันทักษ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย



วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.กิตติกร ชันแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมนักวิจัย เข้าพบสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง โดยคุณประชา งามรัตนกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะรองประธานและกรรมการสภา เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังและภาคใต้ ในกลุ่มยางพารา ปาล์ม ท่องเที่ยว และอาหารทะเล พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับไปหารือเพื่อจัดการประชุมระดมความคิดเห็นในช่วงเดือนธันวาคม



วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรม เซ็นจูร์พาร์ค กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง ได้นำทีมวิจัยชุดโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล ตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2561 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้บริหารได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ



วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรม เซ็นจูร์พาร์ค กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง ได้นำทีมวิจัยชุดโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล ตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2561 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้บริหารได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ดร.จเร สุวรรณชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ดร.วิกิจ ฝันรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และโครงการ “จุดประกายความคิดสร้างงานและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ





วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คุณศานิต เกษสุวรรณ และคณะ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เข้าพบ ผศ.ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เพื่อหาแนวทางการร่วมมือเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่งจังหวัดตรัง โดย เอสซีจี ผสานพลังงานชุมชนสานต่อโครงการรักษาน้ำจากภูเขา สุ่มหาน้ำที่ เอสซีจีมีการอนุรักษ์ต้นน้ำของชุมชน ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และมาถึงพื้นที่

ปลายน้ำของชุมชนบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ได้นำนวัตกรรมบ้านปลาจากปูนทนน้ำทะเล เป็นบ้านปลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เอสซีจีจะทำโครงการรักษาน้ำจากภูเขา สุ่มหาน้ำในพื้นที่ต่างๆ ทั้งประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างต้นน้ำที่ดีสู่ปลายน้ำอันอุดมสมบูรณ์ และยินดีที่จะร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่ง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมร่มฉัตร อาคารสรรพธิษณ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีท่านรองอธิการบดี มทร.ตะวันออก ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ เกษมผลกุล ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่งมี ดร.ภทรพร ยุทธภรณ์พินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก พร้อมทีมงาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายในครั้งนี้



วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมวิจัยชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ มทร.ศรีวิชัย นำเสนอกรอบวิจัยและ Network Value Chain ต่อผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ “การพัฒนาและสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง เพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower (สนามเป้า) กรุงเทพฯ

ส่งมอบ “ตู้อบแสงอาทิตย์ สำหรับอบแห้งใบจาก” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง



วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธ หนูเนียม รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ดร.จร สุวรรณชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.ประเสริฐ ทองหนู่น้อย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ดร.นุสิทธิ์ พิทยมณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ทีมจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ นักวิจัย ร่วมส่งมอบ “ตู้อบแสงอาทิตย์ สำหรับอบแห้งใบจาก (ตีหมา)” ผลงานของ ผศ.นพดล โปษกาเหณีดี ภายใต้งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางประภาพรณ กันตังพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน และป่าเล็ก เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมี ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คุณณณฎมา ตีระมาตฉนิช ผู้ทรงคุณวุฒิ สกว. และพี่เลี้ยงโครงการวิจัย นายบรรจง นพพรเมธี นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง คุณนันทวัน ศิริโชคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง หัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง คุณจ่านง ฐานะพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สบพท.10 และ ปลัดอำเภอกันตัง มาร่วมเป็นเกียรติการส่งมอบในครั้งนี้ด้วย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมเยือนและสวัสดิ์ปีใหม่แก่หน่วยงานใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 และขอขอบคุณสำหรับของขวัญและคำอวยพรปีใหม่ จากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย มทร.ศรีวิชัยทุกท่าน





สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อนำข้อมูลการวิจัยและผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

